

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH,
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Tôi tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh ngày 19/8/1985

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tây Ninh.

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh qua các lần hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, và được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 11, gồm các xã: Cầu Khởi, Truong Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh, thuộc huyện Dương Minh Châu. Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức Hội nghị hôm nay để tôi cùng các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ tiếp xúc với Quý cử tri để trình bày những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng với cô, bác, anh, chị cử tri.

Tôi nhận thức, Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Do đó, tôi hy vọng và mong muốn trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để có thể đóng góp năng lực và kiến thức của bản thân cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định:

- Thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử để lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc việc trả lời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến cử tri; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri.

- Tham dự đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân và tích cực tham gia xây dựng chương trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản...

2. Quan tâm đến việc xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, thu hút nguồn lực xây dựng nông thôn mới; chính sách thu hút đầu tư, hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của tỉnh; thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách; Quan tâm việc xây dựng chính quyền cơ sở; thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức; cải cách hành chính.

3. Với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, bản thân tôi sẽ tích cực tham mưu, cùng với ngành nông nghiệp phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; trong đó, tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân, cũng như công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Quan tâm đề xuất những chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn đồng bộ đáp ứng thực tiễn sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

4. Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung đã nêu trong chương trình hành động này vào các nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Thị Ngọc Linh

